

ทูเนอร่าวันแก้ปัญหาคูหาครุชาดแคลน

ศาลา กทม. ● กทม.ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 11 มหาวิทยาลัยตั้ง ร่วมผลิตและพัฒนาครุ กทม.
แก้ปัญหาคูหาครุชาดแคลน ภายใตโครงการทูเนอร่าวัน เรียนจบรับบรรจุครู

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตและพัฒนาครุตามโครงการทูเนอร่าวัน ระหว่าง กทม.โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง

ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนดิครินทร์ 10.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ 11.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า กทม.ประสบปัญหาเรื่องครูโอนย้ายกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากทุกปี ทำให้มีอัตราว่างและขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา ในส่วนนี้ กทม.ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดโครงการทูเนอร่าวัน เพื่อแก้ปัญหาคูหาครุชาดแคลนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม.

“เป็นการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับด้านการผลิตและพัฒนาครุ รวมถึงสถาบันที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา จำนวน 11 แห่ง แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครุ 7 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่งที่จะร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ใน รร.สังกัด กทม.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถพัฒนาให้ก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนระดับชั้นนำและก้าวสู่สากลต่อไป” พล.ต.อ.อัศวินกล่าว

สำหรับทูเนอร่าวัน กทม.จะจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ปีละ 100 ทุน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ซึ่งคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนการศึกษาจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กทม.กำหนด อาทิ เป็นนักเรียน รร.สังกัด กทม. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการและบุคลากร กทม.ที่ปฏิบัติงานกับ กทม.มานานไม่น้อยกว่า 10 ปี

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 100,000 บาท จากนายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อสมทบกองทุนปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 14,870,414.07 บาท

สำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง เป็นอุปสรรคต่อการลงกล้าไม้ เจ้าหน้าที่จึงเน้นดำเนินการสร้างแนวกันคลื่น เพื่อช่วยเป็นกำบังไม่ไห้กล้าไม้ถูกคลื่นลมซัดเสียหาย โดยกรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนเสาไฟฟ้าเป็นแนวกันคลื่นจากการไฟฟ้านครหลวง

เพิ่มเติมจาก 800 ต้น ซึ่งได้ส่งมอบและปักเรียบร้อยแล้ว และการไฟฟ้าจะส่งมอบเสาไฟฟ้าเก่าที่รื้อถอนออกตามโครงการมหานครไร้สาย และส่งมอบให้กรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์ 1,000 ต้น อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ปักไปแล้ว 976 ต้น โดยเสาไฟฟ้าที่จะนำมาเป็นแนวกันคลื่นจะต้องมีความยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี หรือเช็คส่งจ่ายบัญชี “สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน เพื่อกองทุนปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาว่าการ กทม. เลขที่บัญชี 088-0-10954-8 สำหรับหน่วยงาน บริษัท หรือชมรมที่ต้องการร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการศาลาว่าการ กทม. (เลาชิงช้า) โทร. 0-2224-4262 หรือ 08-6359-9888 หรือ 08-8231-9446 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.ปลูกป่าพอเพียง.com และ www.plookpahporpeang.com